

แบบรายงานผลผลิตสำคัญในตัวชี้วัด 2.4 ร้อยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

ผลการดำเนินงานรอบ 5 เดือนหลัง (มีนาคม -กรกฎาคม 2566)

ตัวชี้วัด PA	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย 5 เดือนหลัง	รอบ 5 เดือนหลัง (มีนาคม - กรกฎาคม 2566)		ผลการดำเนินงานตามค่าเป้าหมาย รอบ 5 เดือนหลัง (มีนาคม -กรกฎาคม 2566)	
			ค่าเป้าหมายที่กำหนด	จำนวนเป้าหมายที่ดำเนินงานสำเร็จ	รายละเอียด/ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ / ปัญหา /อุปสรรค การดำเนินงาน / ข้อเสนอแนะ
1. จำนวนพื้นที่เขตเมือง (เทศบาลนคร/เทศบาลเมือง) และเขตเศรษฐกิจพิเศษ ขับเคลื่อนเป็นเมืองสุขภาพดี	แห่ง	36	36	36	<p>ผลการสมัครอปท. เข้าร่วมการขับเคลื่อนเมืองสุขภาพดีและประเมินตนเอง อปท. สมัครและร่วมขับเคลื่อนเมืองสุขภาพดี 143 แห่ง แบ่งเป็น ทน. 15 แห่ง ทม. 74 แห่ง ทต. 40 แห่ง อบต. 14 แห่ง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พ.ค. 66) โดยมีการดำเนินงานดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ประยุกต์ใช้กระบวนการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพเพื่อขับเคลื่อนเมืองสุขภาพดีในพื้นที่ภาคใต้ ร่วมกับสถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและเทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาด้วย Root Cause Analysis การออกแบบกระบวนการ Rapid HIA การวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาและการพัฒนาเมืองสุขภาพดีด้วยข้อมูลบริบทพื้นที่และการประเมินตนเอง รวมถึงการวิเคราะห์แนวทางในการกำหนดเป้าประสงค์การพัฒนาเมืองสุขภาพดีและการกำหนดแนวทางวิธีการสำคัญ (กลยุทธ์/แผนงาน โครงการ) ติดตามและสนับสนุนการขับเคลื่อนเมืองสุขภาพดี รวมทั้งนำเสนอระบบสนับสนุนข้อมูลเมืองสุขภาพดี (Dashboard) เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารข้อมูลเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานเมืองสุขภาพดีให้กับหน่วยงานต่างๆ และผู้แทนศูนย์อนามัยได้นำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงาน การชี้แจงการลงข้อมูลผลการประเมินรับรองเมืองสุขภาพดี ในระบบสนับสนุนข้อมูลเมืองสุขภาพดี (Dashboard) แนวทางการรายงานผลการประเมินรับรองเมืองสุขภาพดี ประจำปี 2566 รายละเอียดคู่มือโปรแกรมการรายงานข้อมูลผลการประเมินรับรองฯ และนำเสนอรูปแบบการแสดงผลการประเมินรับรองเมืองสุขภาพดี ผ่านระบบสนับสนุนข้อมูลเมืองสุขภาพดี (Dashboard) บนเว็บไซต์เมืองสุขภาพดี นอกจากนี้ยังร่วมกันพิจารณาการกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานเมืองสุขภาพดี ปี 2567-2570 เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ของกรมอนามัย โดยจะขยายผลการขับเคลื่อนเมืองสุขภาพดีสู่เทศบาลทุกระดับทั่วประเทศ ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นจากที่ประชุม เพื่อหารือในการกำหนดเป้าหมายร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานและขับเคลื่อนเมืองสุขภาพดี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต่อไป <p>ลิ้งค์แนบ https://lookerstudio.google.com/u/0/reporting/271c9a62-5745-4eb6-81db-51087f524772/page/p_hsxvwdp7c?s=qZEYE0XddJg</p>	-

ตัวชี้วัด PA	หน่วย นับ	ค่าเป้าหมาย 5 เดือนหลัง	รอบ 5 เดือนหลัง (มีนาคม - กรกฎาคม 2566)		ผลการดำเนินงานตามค่าเป้าหมาย รอบ 5 เดือนหลัง (มีนาคม -กรกฎาคม 2566) การดำเนินงานตามค่าเป้าหมาย	
			ค่า เป้าหมายที่ กำหนด	จำนวน เป้าหมายที่ ดำเนินงาน สำเร็จ	รายละเอียด/ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ / ปัญหา /อุปสรรค การ ดำเนินงาน / ข้อเสนอแนะ
2. จังหวัด(ใน พื้นที่เสี่ยง) มีการ จัดการด้าน อนามัย สิ่งแวดล้อมเพื่อ ลดและป้องกัน ผลกระทบต่อ สุขภาพจาก มลพิษอากาศ หรือการ เปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ	จังหวัด	36	36	58	<p>จังหวัด (ในพื้นที่เสี่ยง) มีการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อลดและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษอากาศหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จำนวน 58 จังหวัด (ศอ.1 : 8 จังหวัด, ศอ.2 : 5 จังหวัด, ศอ.3 : 5 จังหวัด, ศอ.4 : 5, ศอ. 5 : 5,ศอ.6 : 4, ศอ.7 : 4, ศอ.8 : 6, ศอ.9 : 4, ศอ.10 : 5, ศอ.11 : 3, ศอ.12 : 4, สสม. : 1 โดยผ่านเกณฑ์ทั้ง 4 ข้อ ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. มีแผนและกลไกการดำเนินงานระดับพื้นที่ เช่น แผนขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อดูแลสุขภาพ กลไกขับเคลื่อนผ่าน พขอ. / คสจ. หรือ EOC โดยบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคที่เกี่ยวข้องเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้น 2. มีการจัดการความเสี่ยงต่อสุขภาพ เพื่อลดและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน เช่น 3. มีการสร้างความรอบรู้ ความเข้มแข็งแก่ประชาชนและชุมชน เพื่อจัดการความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอย่างมีส่วนร่วม 4. มีกิจกรรมที่ช่วยลดปัญหาในพื้นที่ เช่น การเป็นองค์กร GREEN ลดมลพิษอากาศ ลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ <p>ทั้งนี้ กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ได้มีการดำเนินการเพื่อส่งเสริมให้เกิดการขับเคลื่อน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. มีการจัดทำแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้กับศูนย์อนามัยเพื่อดูแลสุขภาพ จัดทำระบบกลไกตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และแนวทางการดำเนินงานแก่เจ้าหน้าที่และประชาชน รวมทั้งพัฒนาศักยภาพ จัดเตรียมสื่อและอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล 2. มีการพัฒนากลไกการดำเนินงานการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อลดและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษอากาศและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อเป็นกลไกส่งเสริมให้เกิดการดำเนินงานให้กับเขตสุขภาพ ศูนย์อนามัย และจังหวัดในพื้นที่เสี่ยง 3. มีการติดตามผลการดำเนินงานและประเมินผลการดำเนินงาน ในช่วงสถานการณ์วิกฤตกรณีมลพิษทางอากาศ และความ ร้อน รวมถึงสนับสนุนการดำเนินงานลงพื้นที่ให้คำแนะนำ และข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน <p>สามารถติดตามผลการดำเนินงาน ผ่าน link : https://lookerstudio.google.com/reporting/268efcbf-8c50-42d8-852b-7c9c49c71984</p>	

ตัวชี้วัด PA	หน่วย นับ	ค่าเป้าหมาย 5 เดือนหลัง	รอบ 5 เดือนหลัง (มีนาคม - กรกฎาคม 2566)		ผลการดำเนินงานตามค่าเป้าหมาย รอบ 5 เดือนหลัง (มีนาคม -กรกฎาคม 2566) การดำเนินงานตามค่าเป้าหมาย	
			ค่า เป้าหมายที่ กำหนด	จำนวน เป้าหมายที่ ดำเนินงาน สำเร็จ	รายละเอียด/ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ / ปัญหา /อุปสรรค การ ดำเนินงาน / ข้อเสนอแนะ
3. จำนวนทีม หมอครอบครัว (Family Care Team) ใน จังหวัดพื้นที่เสี่ยง ภัยรื้อน มีความรู้ และทักษะด้าน การปรับตัวต่อ การเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ กรณีภัยรื้อน	ชุมชน	28	28	28	<p>กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ</p> <ol style="list-style-type: none"> จัดทำและพัฒนาชุด pack kit ให้กับทีมหมอครอบครัว เพื่อให้ประชาชนและทีมหมอครอบครัวมีความรอบรู้และพฤติกรรมในป้องกันดูแลตนเอง ในพื้นที่เสี่ยงภัยกรณีความรื้อน ติดตามประเมินผลการพัฒนาศักยภาพ ทีมหมอครอบครัว ความรอบรู้ ทักษะ และพฤติกรรมในการป้องกันดูแลตนเอง จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กรณีภัยรื้อน วิเคราะห์และสรุปผลการสร้างความรอบรู้และทักษะด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กรณีภัยรื้อน) ทีมหมอครอบครัวจังหวัดพื้นที่เสี่ยงภัยรื้อน ในระดับเขตสุขภาพ ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> ต.บ้านภาค อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ต.ผาลิงห์ อ.เมือง จ.น่าน ต.นาจักร อ.เมือง จ.แพร่ ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ต.ทำอิฐ อ.เมือง จ.อุดรดิตถ์ ต.น้ำริน อ.เมือง จ.ตาก ต.สามเงา อ.สามเงา จ.ตาก ต.ทับผึ้ง อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร ต.นครสวรรค์ออก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ต.น้ำซึม อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี ต.บัวชุม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี ต.เขาวไร่ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย ต.ลำภู อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู ต.คอโค อ.เมือง จ.สุรินทร์ ต.หนองโบสถ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ต.สตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะในการพัฒนาต่อไป 	

* ขอให้ท่านคีย์ข้อมูลตามชื่อหน่วยงานของท่าน ตัวอย่าง เช่น สำนักส่งเสริมสุขภาพ = ชื่อไฟล์ สส. (ตามแถบสีเขียว) โดยลงข้อมูลในช่อง " จำนวนเป้าหมายที่ดำเนินการสำเร็จ "

** ขอให้รายงานผลการดำเนินงานตามค่าเป้าหมาย รายละเอียด และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน (ถ้ามี) หรือข้อเสนอแนะ

สอบถามข้อมูล แบบรายงานตัวชี้วัด ติดต่อ 4647 , 4644 กลุ่มประเมินผลและนิเทศติดตาม

หรือสอบถามการกำหนดค่าเป้าหมายรายละเอียดตัวชี้วัด 4283 กลุ่มพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์